



ประกาศคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือก  
พนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการที่จะเข้ารับการศึกษาเลื่อนระดับตำแหน่งสูงขึ้น  
ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ สังกัดสถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา  
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิและกำหนดการเข้ารับการศึกษาและคัดเลือก

ตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ลงวันที่ 1 กันยายน 2565 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาและคัดเลือก ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ สังกัดสถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา โดยกำหนดรับสมัครระหว่างวันที่ 5 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 16 กันยายน 2565 ณ ส่วนทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี นั้น บัดนี้ การรับสมัครได้สิ้นสุดแล้ว คณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกฯ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการศึกษาและคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิและกำหนดการเข้ารับการศึกษาและคัดเลือกเพื่อเลื่อนระดับตำแหน่งสูงขึ้นของพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ กลุ่มประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ชื่อตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดสถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา ดังนี้

1. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการศึกษาและคัดเลือก ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ จำนวน 1 ราย ได้แก่ นางกชกร เพชรรัตน์ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานผู้อำนวยการสถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา

ทั้งนี้การตรวจคุณสมบัติรวมทั้งเงื่อนไขในการสมัครเข้ารับการศึกษาและคัดเลือก และการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการศึกษาและคัดเลือก คณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกฯ ได้ตรวจและประกาศตามข้อเท็จจริงที่ผู้สมัครเข้ารับการศึกษาและคัดเลือกได้ส่งข้อมูลและรับรองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครฯ ดังนั้นหากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครเข้ารับการศึกษาและคัดเลือก ผู้ใดมีคุณสมบัติและคุณวุฒิไม่ตรงตามประกาศรับสมัครฯ คณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกฯ จะถือว่าผู้สมัครเข้ารับการศึกษาและคัดเลือกเป็นผู้ขาดคุณสมบัติมาตั้งแต่นั้น

2. กำหนดการเข้ารับการศึกษาและคัดเลือก

ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการศึกษาและคัดเลือกเข้ารับการศึกษาสัมภาษณ์และนำเสนอแนวคิดในการพัฒนาปรับปรุงงานในตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ ผลงานหรืองานสร้างสรรค์ และข้อมูลตามแบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) (เอกสารแนบท้ายประกาศรับสมัครฯ) โดยใช้เวลานำเสนอไม่เกิน 15 นาที ในวันที่ 1 ธันวาคม 2565 เวลา 13.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารบริหาร สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

(อาจารย์ ดร. นวทรัพย์ พิชัยสามารถ)

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา  
ประธานคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกฯ